



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการดำเนินการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ได้กำหนดรับสมัครคัดเลือกในระหว่างวันที่ ๔ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยสอบข้อเขียน ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ จึงขอแจ้งให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบว่า เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ จึงกำหนดนโยบายและมาตรการป้องกันการทุจริต ดังนี้

๑. ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ ยึดนโยบายและให้ความสำคัญสูงสุดในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ จะต้องถูกดำเนินการทางวินัย และทางคดีอาญาโดยไม่มีกรณีเว้น

๒. ห้ามมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ กระทำการใดๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสาร จำหน่ายแจกหรือกระบวนกรอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรโดยเด็ดขาด

๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ จะดำเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น โดยขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ที่ใช้ในการดำเนินการสอบ ใช้มาตรการตามที่เหมาะสมแก่ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เช่น การบันทึกภาพผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรไว้เป็นหลักฐาน และห้ามนำโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ก่อนเข้าห้องสอบ ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรอาจไม่ได้รับความสะดวกจากการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว

๔. การดำเนินการทุกขั้นตอนในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ในครั้งนี้ได้ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการ และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด

๕. ผู้สมัครคัดเลือก ขออย่าได้หลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อบุคคลหนึ่ง บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคล ที่อ้างว่าจะช่วยเหลือท่านได้ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ หากมีกลุ่มบุคคลหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด แอบอ้างว่า สามารถช่วยเหลือในการคัดเลือกครั้งนี้ได้ โดยเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน ขอความร่วมมือช่วยตรวจสอบแหล่งข่าวหรือข้อมูล หากพบพฤติกรรมหรือทราบเบาะแสของกลุ่มบุคคล หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่แอบอ้างดังกล่าว ให้แจ้งโดยตรงถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ หรือแจ้งทางโทรศัพท์ หมายเลขต่อไปนี้

๑. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕

หมายเลข ๐๖-๒๖๙๓-๕๓๙๕

๒. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕

หมายเลข ๐๘-๔๗๙๑-๒๖๔๐

๓. ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล หมายเลข ๐๙-๑๗๒๙-๘๙๕๒

เพื่อจะได้หาทางป้องกัน หรือดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม อย่างแท้จริง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสมพล สอนเสนา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕